



THÔNG TIN

Từ Thành Phố Garden Grove

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Monica Covarrubias, (714) 741-5788
Ban Phát Triển Thành phố



Thứ Sáu, 9 tháng Sáu, 2023

BUỔI LỄ ĐỘNG THỔ KHU BROOKHURST PLACE, GIAI ĐOẠN 2 TẠI THÀNH PHỐ GARDEN GROVE

Vào Thứ Ba, ngày 6 tháng Sáu, 2023, Thành phố Garden Grove và nhà phát triển dự án Kam Sang Company, Inc. đã có buổi lễ động thổ cho khu Brookhurst Place, Giai đoạn 2, khởi công xây dựng phần cuối của dự án kết hợp khu dân cư và thương mại lớn nhất Garden Grove.

Tọa lạc tại OC Koreatown, gần ngã tư Garden Grove Boulevard và Brookhurst Street, Giai đoạn II sẽ cung cấp tới 462 căn hộ, 58 căn hộ chung cư để bán, 200,000 sqft cho phục vụ thương mại và bán lẻ, 100 phòng khách sạn, đường đô thị, và một công viên công cộng. "Khi Brookhurst Place tiến hành, cùng với những dự án phát triển mới khác ở ngay giữa lòng Koreatown của thành phố Garden Grove, khu vực này sẽ trở thành một nơi có giá hơn nữa để sinh sống, làm việc và tham quan. Nó cũng sẽ cung cấp các nguồn đầu tư kinh tế mới cho thành phố của chúng ta."

Phó Thị Trưởng Garden Grove George Brietigam chia sẻ tại sự kiện này, thay cho Thị trưởng Garden Grove Steve Jones, "Giai đoạn I của dự án rộng 14 mẫu, hoàn thành vào tháng Bảy năm 2018, cung cấp 180 căn hộ, hồ bơi và nhà câu lạc bộ. 60 trong số 462 căn hộ chung cư của Giai đoạn II sẽ được cung cấp dưới dạng đơn vị nhà ở giá cả phải chăng. Tổng chi phí phát triển ước tính khoảng 42 triệu USD."

Ông Ronnie Lam của Kam Sang Company, Inc. chia sẻ, "Chúng tôi rất vui mừng nhận được sự hỗ trợ vững chắc của Thành phố Garden Grove khi chúng ta bước vào Giai đoạn II của dự án này. Sự hỗ trợ liên tục trong dự án này tạo tác động đáng kể về mặt nhà ở và phát triển kinh tế."

BUỔI LỄ ĐỘNG THỔ KHU BROOKHURST PLACE

2-2-2

Để biết thông tin về dự án, hãy truy cập ggcity.org/brookhurst-place. Để xem ảnh buổi lễ động thổ, truy cập trang Facebook và Instagram @GardenGroveCityHall.

###